



# การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

---

## การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

---

ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายเชียว เสนี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ประชุมมอบนโยบาย พบปะ พูดคุย และเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน ของหน่วยงานต่อไป

ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายเชียว เสนี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในประเด็น (๑) การจัดตั้งด่านชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จำนวน ๑ จุด (๒) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ (๓) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (๔) การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรม ๕ ส. ในแต่ละสัปดาห์

## ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนน สายบ้านโคกแค - เขาปูน



วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเชียว เสนี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนน สายบ้านโคกแค - เขาปูน ซึ่งเป็นถนนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของการท่องเที่ยว เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ "หนองน้ำถ้ำ"



วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเชียว เสนี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ลงพื้นที่บริเวณ  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ "หนองน้ำถ้ำ" ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของการท่องเที่ยว โดย  
สำรวจพื้นที่ และโครงสร้างอาคาร เนื่องจากต้องปรับภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะให้สะดวกสบาย และเป็น  
สถานที่สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

## ลงพื้นที่มอบรางวัลจากการจับฉลากในงานวันคนพิการสากล



วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายเชิว เสนี นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๗ มอบรางวัลจากการจับฉลากในงานวันคนพิการสากล จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙





ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ ในพื้นที่ ตำบลเขาขาว ที่กลับมาวิกฤตอีกครั้ง นายเชียว เสนี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสูงผู้ที่ต้องกักตัวในการเฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตรัง โดยการนำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วย ร้านค้า โรงเรียน วัด และพื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ ตำบลเขาขาว

นายเชียว เสนี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้กล่าวเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญ “ในการปฏิบัติไม่ให้ตนเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยขอให้ #แยกรับประทานอาหาร #สวมหน้ากากตลอดเวลา #สถานที่ทำงาน ทำตามมาตรการVUCA #ฉีดวัคซีนครบ #ป้องกันตนเองทุกครั้ง #ร้านค้าสถานประกอบการใช้มาตรการ COVIDFreeSetting และ #ตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและป้องกันตัวเองจากการรับเชื้อ



ร่วมรับชมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)



วันที่ 9 ธันวาคม 2564 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าร่วมรับชมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แนวคิด **“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”**

- ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง** โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- รับชมวีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  - กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยพลตำรวจเอก วิชระพล ใสสะอาด ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.



**ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีผลคะแนน **94.71** ระดับผลการประเมิน **A** และคะแนนอยู่ในลำดับที่ 10 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง ซึ่งผลการประเมินมาจาก 3 ส่วน คือ 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ: (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)